



ที่ อบ ๐๐๐๓/ ๑๐๑๖

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ. ๓๔๐๐๐

๓๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินการกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างและกรณีแจ้งเป็นผู้ทำงาน
เรียน นายอำเภอเดชอุดม

อ้างถึง หนังสือที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม ที่ อบ ๐๓๑๘/๖๕๓๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดมขอหารือการดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ ลำห้วยฮ่องไย (นาพ่อใหญ่สุข) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สัญญาจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้างฯ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างอำเภอเดชอุดมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลการดับเพลิง ซึ่งปรากฏว่า คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง และเมื่ออำเภอเดชอุดมมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงกรณีไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ คู่สัญญาฯ ยังเพิกเฉยไม่เข้าดำเนินการให้เป็นตามสัญญา แต่อย่างไร นายอำเภอเดชอุดมซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้ว่าจ้าง มีความเห็นว่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างและแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลการดับเพลิง นั้น ถูกต้องหรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

- (๑) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (๓) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
- (๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ฯลฯ กรณีดังกล่าว นายอำเภอเดชอุดมได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้ว่าจ้าง จึงอยู่ในดุลพินิจที่สามารถจะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญาได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง)
คลังจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๗๔-๖ ต่อ ๓๑๘ (วิซซดา)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ubn@cgd.go.th



กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด